

## คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในแต่ละปีงบประมาณเป็นแผนต่อเนื่องมาจากประมาณการรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งที่เป็นประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดทำแผนดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จักได้นำแผนดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของประชาชนในท้องถิ่นตำบลหนองบัวต่อไป

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายหนูคล้าย คำมูลนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

## คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายแสดงถึง ยุทธศาสตร์ของการพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลหนองบัว ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หวังเป็นอย่างยิ่งแผนการดำเนินงานฉบับนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ 1</b>	
บทนำ	1
วัตถุประสงค์แผนดำเนินงาน	2
ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน	2-3
ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน	3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม	4
<b>ส่วนที่ 2</b>	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)	5 - 6
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)	
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	7 - 10
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ	11 - 16
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	17 - 22
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงสวัสดิการชุมชนและสังคม	23 - 34
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด. 02/1)	35 - 44
ภาคผนวก	

## ส่วนที่ 1 บทนำ

### 1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กร และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดและแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 ตามรูปแบบที่กำหนดโดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

## 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

1. แผนดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนดำเนินงาน

2. แผนดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

## 13. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วดำเนินการจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศใช้แผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่า 30 วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

**ขั้นตอนที่ 1** การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

**ขั้นตอนที่ 2** การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 1) บทนำ 2) วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 3) ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปโครงการ/ งบประมาณ (ผด 01) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 02) 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ ดำเนินการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด 02/1)

**ขั้นตอนที่ 3** การประกาศใช้แผนดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงาน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

#### 1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

1. ทำให้การดำเนินงาน แผนงาน/โครงการพัฒนาในงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการนำไปสู่การปฏิบัติ มีความสะดวกและมี ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม งบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง

## ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

### 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

### 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

### 2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. 02/1)

แบบ ผด. 02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของอีกปีหนึ่ง

แบบ ผ 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
<b>1.การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี</b>					
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	8.57	460,000	1.93	ทุกส่วน
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	2.86	1,468,600	6.15	ทุกส่วน
1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	2.86	430,000	1.88	ทุกส่วน
<b>รวม</b>	<b>15</b>	<b>14.29</b>	<b>2,358,000</b>	<b>9.88</b>	
<b>2.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ</b>					
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10	9.52	1,000,000	4.19	กองช่าง
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	กองช่าง
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน	1	0.95	35,000	0.15	กองช่าง
2.3 แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	กองส่งเสริมการเกษตรฯ
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0.95	20,000	0.08	กองส่งเสริมการเกษตรฯ
2.5 แผนงานการเกษตร	6	5.71	120,000	0.50	สำนักปลัด,ทุกส่วน
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	สำนักปลัด,ทุกส่วน
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	
<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>17.14</b>	<b>1,175,000</b>	<b>4.92</b>	



ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
<b>3.การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					กองการศึกษาฯ
3.1 แผนงานการศึกษา	20	19.05	3,521,730	14.76	กองการศึกษาฯ
3.2 แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	4.76	125,000	0.52	กองการศึกษาฯ
3.3 แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	0.95	150,000	0.63	กองการศึกษาฯ
3.4 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	
3.5 แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	
<b>รวม</b>	<b>26</b>	<b>24.76</b>	<b>3,796,730</b>	<b>15.91</b>	
<b>4.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ มั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน</b>					
4.1 แผนงานสาธารณสุข	15	14.29	310,000	1.30	กองสาธารณสุขฯ
4.1 แผนงานงบบกลาง	1	0.95	100,000	0.42	
4.2 แผนงานเคหะชุมชน	4	3.81	320,000	1.34	กองสาธารณสุขฯ
4.3 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	2	1.90	30,000	0.13	กองสาธารณสุขฯและ
4.4 แผนงานงบบกลาง	1	0.95	524,957	2.20	ทุกส่วน
4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7	6.67	160,000	0.67	กองสาธารณสุขฯ
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	4.76	100,000	0.42	กองสวัสดิการสังคม
4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	2.86	50,000	0.21	กองสวัสดิการสังคม
4.6 แผนงานงบบกลาง	3	2.86	14,716,800	61.66	
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	3.81	75,000	0.31	
4.7 แผนงานงบบกลาง	1	0.95	150,000	0.63	
<b>รวม</b>	<b>46</b>	<b>43.81</b>	<b>16,536,757</b>	<b>69.29</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>105</b>	<b>100.00</b>	<b>23,867,087</b>	<b>100.00</b>	<b>ทุกส่วน</b>

หมายเหตุ ร้อยละคิดจากโครงการและงบประมาณทั้งหมดในแผนดำเนินงาน

แบบ ผ 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1.การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ ประชาคมตำบล	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน	15,000	หมู่ 1-10	สำนักปลัด	←————→												
2.	โครงการอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบ บูรณาการ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำ ชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนแบบ บูรณาการ	10,000	หมู่ 1-10	สำนักปลัด	←————→												
3.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อเป็นการระลึกถึงต้นกำเนิดของ ท้องถิ่นไทยและความสำคัญของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด						↔							
4.	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. หนองบัว)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	300,000	ตำบลหนองบัว	สำนักปลัด	←————→												
5	โครงการค่าใช้จ่ายงานราชพิธี/รัฐพิธี อบต.หนองบัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี /รัฐพิธี ประจำปี 2563	20,000	ตำบลหนองบัว	สำนักปลัด	←————→												

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6.	โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี	จ้างหน่วยงานดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี	50,000	อบต.หนองบัว	กองคลัง	←————→											
7.	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนอำเภอโกสุมพิสัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ อบต.อย่างน้อย ในการดำเนินงานของ ศูนย์ฯ ปีละครั้ง	15,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด	←————→											
8.	โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธีอำเภอโกสุมพิสัย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่อำเภอโกสุมพิสัย	20,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด	←————→											
9.	โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	10,000	ตำบลหนองบัว	กองคลัง			←————→									
<b>รวมจำนวน 11 โครงการ</b>			<b>460,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1.	โครงการจัดซื้อวัสดุทุกประเภทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	-วัสดุสำนักงาน 135,000 บาท -วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 บาท -วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 บาท -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 120,000 บาท -โฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท -วัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุอื่นๆ 50,000 บาท -วัสดุการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 170,000 บาท -วัสดุก่อสร้าง 5,000 บาท -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 385,000 บาท -วัสดุการเกษตร 20,000 บาท	1,055,000	อบต.หนองบัว	ทุกส่วน	←																→
2.	โครงการ internet ตำบล และ เช่าพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต.และ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์	ค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต	18,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด	←																→
3.	โครงการซ่อมแซมวัสดุและ ครุภัณฑ์	ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ สำนักงานและทรัพย์สินอื่นๆที่ชำรุด เสียหายให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน เช่น อาคาร , โรงเรือน	395,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด	←																→
รวมจำนวน 5 โครงการ			1,468,600																			

1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมให้กับพนักงาน พนักงาน จ้างและ สมาชิก อบต.หนองบัว	จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน พนักงานจ้างและสมาชิก อบต. หนองบัว	20,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด												
2.	โครงการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	390,000	อบต.หนองบัว	ทุกส่วน												
3	โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว	จัดอบรมให้ความรู้แก่ คณะ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภา อบต.หนองบัว	20,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด												
รวมจำนวน 3 โครงการ			430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ม.1	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรจากจุดเดิมช่วงบ้านนายวัน กิรัตน ถึง สะพาน 3R โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรกล กว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 450 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม.	100,000	หมู่ที่ 1	กองช่าง	←—————→											
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ม.2	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรปรับเกลี่ยเรียบพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรกล กว้าง 3.00 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. จุด 1 นานายอุทัย อัยสีหา- นานายสินสมุทร ประสพมงคล=250 ม. จุด 2 จากถนนลาดยางสาย2391- นานายทองสุข เดือน อุประ=200 ม.	100,000	หมู่ที่ 2	กองช่าง	←—————→											
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ม.3	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรจากจุดนานางชั้น พิมพิโล ถึง นานายบุญเลี้ยง คำจวนจันทร์ โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรกล กว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 450 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม.	100,000	หมู่ที่ 3	กองช่าง	←—————→											

2.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลำเลียงผลผลิตทาง การเกษตร ม.4	ปรับปรุงถนนลำเลียงพีชผลทางการเกษตร โดยการลง หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรกล กว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 450 ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 135 ลบ.ม. จุด1 เริ่มจากสี่แพรเทพ(ปากท่อ) ถึงนางางละมัย หารสีโน =50 ม. จุด2 นางางหนม อาจ มุงคุณ - นางางอุดม ทับโยธา = 250 ม. จุด3 สามแยก พังกันน้ำ - ที่สี่สมศักดิ์ = 50 ม. จุด4 นานายคำตัน อัตรัง - นางางสาว ฤงวงษ์นาม = 100 ม.	100,000	หมู่ที่ 4	กองช่าง														
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลำเลียงผลผลิตทาง การเกษตร ม.5	ปรับปรุงถนนลำเลียงพีชผลทางการเกษตร โดยการลง หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรกล กว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 450 ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 135 ลบ.ม. จุด1 จากร้านช่างป่อง - โรงสีข้าว ชุมชน = 250 ม. จุด2 จากถนนลาดยางสาย 2391 - นานายสมมิตร สังฆะธรรม = 200 ม.	100,000	หมู่ที่ 5	กองช่าง														

2.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ม.6	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรจากคลองลอย ถึง นานางนิยม สายบัณฑิต โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรกล กว้าง 3.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 450 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม.	100,000	หมู่ที่ 6	กองช่าง														
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ม.7	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรกล กว้าง 3.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 450 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. จุด1 นานายไพรบูรณ์ พันระชุม – นานายศุภย์ พันระชุม = 150 ม. จุด2 นานางสมศรี ภูอ่อนเกตุ – นานายบุญมี จำปาบุรี = 300 ม.	100,000	หมู่ที่ 7	กองช่าง														
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ม.8	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรกล กว้าง 3.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 450 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. จุด1 โรงสีข้าวชุมชน-บ้านนางนาง ส่วยลี = 100 ม. จุด2 นานายคำมุข จำปาบุรี-นานางพิราบ ประพันธ์ = 100 ม. จุด3 ทำบ้านเรียบคลอง 1L – สนวนนาย ประเสริฐ จันทะนนท์=250 ม.	100,000	หมู่ที่ 8	กองช่าง														



2.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลำเลียงผลผลิตทาง การเกษตร ม.9	ปรับปรุงถนนลำเลียงที่ขผลทางการเกษตรจากจุด จากพ่อเพลา พาโนมัย ถึง นานายประดิษฐ์ หมักุละ โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบด้วย เครื่องจักรกล กว้าง 3.00 ม. หหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 450 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,350 ตร. ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม.	100,000		กองช่าง														
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลำเลียงผลผลิตทาง การเกษตร ม.10	ปรับปรุงถนนลำเลียงที่ขผลทางการเกษตรจากจุดนา นางเข้มพร สีชูเดช ถึง นานายต่วน เดชมนตรี โดย การลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบด้วย เครื่องจักรกล กว้าง 3.00 ม. หหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 450 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,350 ตร. ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม.	100,000	หมู่ที่ 10															
<b>รวม 10 โครงการ</b>			<b>1,000,000</b>																

2.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในตำบลหนองบัว	จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ค่าจ้าง เหมาบริการปักเสาพาดสายไฟใน การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างใน ตำบลหนองบัว	35,000	ตำบลหนองบัว	กองช่าง													
รวม	จำนวน 1 โครงการ	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ราษฎร	จัดอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 50 คน	20,000	อบต.หนองบัว	กองสวัสดิการ สังคม													
	รวมจำนวน 3 โครงการ		60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน จำนวน 50 ครั้ง/เดือน	20,000	อบต.หนองบัว	กองส่งเสริมการเกษตร	←————→												
2	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน ในการทำเกษตรอินทรีย์และทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง	20,000	อบต.หนองบัว	กองส่งเสริมการเกษตร	←————→												
3	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพืชสมุนไพร	20,000	อบต.หนองบัว	กองส่งเสริมการเกษตร	←————→												
4	โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ	จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเป็นครอบครัวนาร่อง ๕๐ คร.	20,000	อบต.หนองบัว	กองส่งเสริมการเกษตร	←————→												
5	โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในต้นปศุสัตว์	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์	20,000	อบต.หนองบัว	กองส่งเสริมการเกษตร	←————→												
6	โครงการตามแนวพระราชดำริ	จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเพื่อนำโครงการตามพระราชดำริพัฒนาอาชีพ	20,000	อบต.หนองบัว	กองส่งเสริมการเกษตร	←————→												
รวมจำนวน 6 โครงการ			120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3.ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

3.1 แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต อบต.	จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์และโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 5 แห่ง	963,850	สถานศึกษาในพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	←————→														
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน )	จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์(ผลักดันให้ศูนย์พัฒนาเด็ก) -ศูนย์คุยเชือก 254,800 บาท -ศูนย์ อบต.หนองบัว 357,700 บาท	612,500	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	←————→														
3	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษานอกสถานที่	จัดกิจกรรมพาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2 แห่งไปเรียนรู้นอกระบบที่ปีละครั้ง	30,000	อบต.หนองบัว	กองการศึกษา	←————→														
4	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000	อบต.หนองบัว	กองการศึกษา				↔											
5	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	20,000	อบต.หนองบัว	กองการศึกษา														↔	
6	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	20,000	อบต.หนองบัว	กองการศึกษา			↔												
7	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด คณะกรรมการสถานศึกษา	5,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	←————→														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8	โครงการแข่งขันกีฬา (ล่าน้ำซีเกมส์)	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาล่าน้ำซี	10,000	ร.ร.ในกลุ่มศูนย์ล่าน้ำซี	กองการศึกษา													
9	โครงการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาล่าน้ำซี	10,000	ร.ร.ในกลุ่มศูนย์ล่าน้ำซี	กองการศึกษา													
10	โครงการปฐมนิเทศน์และประชุมผู้ปกครอง	ปฐมนิเทศน์และประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดเทอม(2 ศูนย์)	10,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา													
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (สอนรายหัว)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน โดยหักผลส่งให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ - ศูนย์คูด.หนองบัว 88,400 บาท - ศูนย์อบต.หนองบัว 124,100 บาท	212,500	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา													
12	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	-โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 488,000 บาท	488,000	ร.ร.ในสังกัด สพฐ. ในตำบลหนองบัว	กองการศึกษา													
13	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	-โรงเรียนบ้านคูด.หนองบัว 236,000 บาท	236,000	ร.ร.บ้านคูด.หนองบัว	กองการศึกษา													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
14	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	-โรงเรียนบ้านแพง 180,000 บาท	180,000	ร.ร.บ้านคูยแพง	กองการศึกษา														
15	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	-โรงเรียนบ้านหินแห่เนินเมืองน้อย 336,000 บาท	336,000	ร.ร.หินแห่เนินเมืองน้อย	กองการศึกษา														
16	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	-โรงเรียนบ้านหนองปลาเชิง 272,000 บาท	272,000	ร.ร.บ้านหนองปลาเชิง	กองการศึกษา														
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน โดยหักผลส่งให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ - ศูนย์คูยเชือก 12,900 บาท - ศูนย์อบต.หนองบัว 19,780 บาท	32,680	ศพด.บ้านคูยเชือก/อบต.หนองบัว	กองการศึกษา														
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ทั้งสองศูนย์) ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน - ศูนย์คูยเชือก 6,000 บาท - ศูนย์อบต.หนองบัว 9,200 บาท	15,200	ศพด.บ้านคูยเชือก/อบต.หนองบัว															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ศพด.ทั้งสองศูนย์)	ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ศูนย์เด็กบ้านคูยเชือก 9,000 บาท - ศูนย์เด็กกอบต.หนองบัว 13,800 บาท	22,800	ศพด.บ้านคูย เชือก/อบต. หนองบัว	กองการศึกษา														
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ศพด.ทั้งสองศูนย์) ค่านั่งสือเรียน	ค่านั่งสือเรียน - ศูนย์คูยเชือก 6,000 บาท - ศูนย์อบต.หนองบัว 9,200 บาท	15,200	ศพด.บ้านคูย เชือก/อบต. หนองบัว	กองการศึกษา														
รวม 20		โครงการ	3,521,730																

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	โครงการประเพณีสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุตำบลหนองบัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการ	70,000	อบต.หนองบัว	กองการศึกษา							↔					
2.	โครงการประเพณีทอดเทียน เข้าพรรษา	จัดงานประเพณีทอดเทียน เข้าพรรษา	20,000	อบต.หนองบัว	กองการศึกษา												↔
3.	โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคุณลาน	จัดงานประเพณีท้องถิ่นบุญคุณลาน	20,000	อบต.หนองบัว	กองการศึกษา			↔									
4.	โครงการวันไหว้ครู	จัดกิจกรรมวันไหว้ครูช่วงเปิดเทอม ของเด็ก	5,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก ทั้งสองศูนย์	กองการศึกษา							↔					
5.	โครงการจัดกิจกรรม“มหกรรม ข้าว คุณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง ของอำเภอ โกสุมพิสัย”	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในงาน “บุญคุณลาน”	10,000	อำเภอโกสุม พิสัย	กองการศึกษา			↔									
รวม	จำนวน 5 โครงการ	-	125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล หนองบัว	จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ด้านยาเสพติดตำบลหนองบัว	150,000	ตำบลหนองบัว	กองการศึกษา												
รวม	จำนวน 1 โครงการ	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน

4.1 แผนงานสาธารณสุข/ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	เพื่อเป็นการป้องกันอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	20,000	อบต.หนองบัว	กองสาธารณสุขฯ	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
2	โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	จัดอบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	20,000	อบต.หนองบัว	กองสาธารณสุขฯ	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
3	โครงการฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพ (กู้ภัย)	จัดโครงการฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพ (กู้ภัย)	30,000	อบต.หนองบัว	กองสาธารณสุขฯ				←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
4	โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย	จัดหาชุดปฏิบัติงานสำหรับกู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองบัว	20,000	อบต.หนองบัว	กองสาธารณสุขฯ	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
5	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อบรมให้ความรู้กับประชาชนและจัดหาวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ(สุนัขและแมว) ในตำบลหนองบัว	20,000	อบต.หนองบัว	กองสาธารณสุขฯ	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←

4.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	โครงการอุดหนุนโครงการด้าน สาธารณสุขตามพระราชดำริ หมู่ที่ 1	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้าน สาธารณสุขตามพระราชดำริ 3 โครงการ	20,000	หมู่ที่ 1	กอง สาธารณสุข	←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7	โครงการอุดหนุนโครงการด้าน สาธารณสุขตามพระราชดำริ หมู่ที่ 2	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้าน สาธารณสุขตามพระราชดำริ 3 โครงการ	20,000	หมู่ที่ 2	กอง สาธารณสุข	←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8	โครงการอุดหนุนโครงการด้าน สาธารณสุขตามพระราชดำริ หมู่ที่ 3	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้าน สาธารณสุขตามพระราชดำริ 3 โครงการ	20,000	หมู่ที่ 3	กอง สาธารณสุข	←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
9	โครงการอุดหนุนโครงการด้าน สาธารณสุขตามพระราชดำริ หมู่ที่ 4	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้าน สาธารณสุขตามพระราชดำริ 3 โครงการ	20,000	หมู่ที่ 4	กอง สาธารณสุข	←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
10	โครงการอุดหนุนโครงการด้าน สาธารณสุขตามพระราชดำริ หมู่ที่ 5	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้าน สาธารณสุขตามพระราชดำริ 3 โครงการ	20,000	หมู่ที่ 5	กอง สาธารณสุข	←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

4.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11	โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ หมู่ที่ 6	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ 3 โครงการ	20,000	หมู่ที่ 6	กองสาธารณสุข	←-----→											
12	โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ หมู่ที่ 7	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ 3 โครงการ	20,000	หมู่ที่ 7	กองสาธารณสุข	←-----→											
13	โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ หมู่ที่ 8	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ 3 โครงการ	20,000	หมู่ที่ 8	กองสาธารณสุข	←-----→											
14	โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ หมู่ที่ 9	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ 3 โครงการ	20,000	หมู่ที่ 9	กองสาธารณสุข	←-----→											
15	โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ หมู่ที่ 10	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ 3 โครงการ	20,000	หมู่ที่ 10	กองสาธารณสุข	←-----→											
รวม 15 โครงการ			310,000														

4.1 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการอุดหนุนโครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพชุมชนระดับ ท้องถิ่น ตำบลหนองบัว	สนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลหนอง บัว	100,000	กองทุน หลักประกัน สุขภาพชุมชน ต.หนองบัว	กอง สาธารณสุข													
รวมจำนวน 1 โครงการ			100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน/งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/งานบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการเข้าสถานที่ทิ้งขยะ	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสถานที่ทิ้งขยะ ในการกำจัดขยะมูลฝอย	250,000	อบต.หนองบัว	กองสาธารณสุข ฯ	←													→
2	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์คัดแยก ขยะ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกัน จัดการขยะ	35,000	อบต.หนองบัว	กองสาธารณสุข ฯ	←													→
3	โครงการจัดการน้ำทิ้งน้ำเสียใน ครัวเรือน	อบรมให้ความรู้กับประชาชนใน ตำบลหนองบัว	10,000	อบต.หนองบัว	กองสาธารณสุข ฯ	←													→
4	โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะ และถังขยะแยกประเภท	จัดหาภาชนะรองรับขยะและถังขยะ แยกประเภท	25,000	อบต.หนองบัว	กองสาธารณสุข ฯ	←													→
รวมจำนวน 4 โครงการ			320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

#### 4.3 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการ(ปลูกป่าชุมชน)รวมใจ ภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว	จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	10,000	อบต.หนองบัว	กองส่งเสริม การเกษตร															
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารี	จัดหาพื้นที่สำหรับเป็นพื้นที่ในการ เพาะปลูกและอนุรักษ์พันธุพืชหายาก	20,000	อบต.หนองบัว	กองส่งเสริม การเกษตร															
รวม 2 โครงการ			30,000																	

#### 4.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถ คาดการณ์ล่วงหน้าได้	จัดโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้	524,957	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด															
รวม 1 โครงการ			524,957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563				พ.ศ. 2564							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	จัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์	20,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด			↔			↔						
2	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	40,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด								↔				
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว	เพื่อจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว	15,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด	←											→
4	โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันภัย ให้แก่ประชาชน	จัดอบรมให้ความรู้ในด้านการ ป้องกันภัย	15,000	อบต.หนองบัว	กองสาธารณสุข								↔				
5	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนระงับ อัคคีภัย ปีละ 1 ครั้ง	15,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด								↔				
6	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัว	อบรมทบทวนความรู้ชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัว	15,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด	←											→
7	โครงการจัดซื้อชุด อปพร.	จัดซื้อชุดแต่งกาย อปพร.	40,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด	←											→
รวมจำนวน 7 โครงการ			160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการรณรงค์และป้องกันการ ระบาดของเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันการ ระบาดของยาเสพติดภายในตำบล	20,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด	←												→
2	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	จัดกิจกรรมและอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กับประชาชน/เด็ก /เยาวชน	20,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด	←												→
3	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน	20,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด	←												→
4	โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนเพื่อสุขภาพที่ดี	20,000	อบต.หนองบัว	กองสาธารณสุข	←												→
5	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนเกี่ยวกับการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ	20,000	อบต.หนองบัว	กองสาธารณสุข ฯ	←												→
รวมจำนวน 5 โครงการ			100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/งานงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบล หนองบัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองบัว	10,000	อบต.หนองบัว	กองสวัสดิการ สังคม	←													→
2.	โครงการพัฒนาชีวิตคนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการ	จัดอบรมให้ความรู้กับคนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการ	20,000	อบต.หนองบัว	กองสวัสดิการ สังคม	←													→
3.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	จัดอบรมด้านอาชีพเสริมที่เหมาะสม กับวัยผู้สูงอายุ	20,000	อบต.หนองบัว	กองสวัสดิการ สังคม	←													→
รวมจำนวน 3 โครงการ			50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	แจกเบี้ยยังชีพให้แก่คนชราผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน	11,926,800	หมู่ 1-10	กองสวัสดิการสังคม	←														→
2.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน	2,760,000	หมู่ 1-10	กองสวัสดิการสังคม	←														→
3.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน	30,000	หมู่ 1-10	กองสวัสดิการสังคม	←														→
รวมจำนวน 3 โครงการ			14,716,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน /งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว	จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชน	15,000	ศูนย์พัฒนา ครอบครัวใน ชุมชน	กองสวัสดิการ สังคม	←-----→											
2.	โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ	จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมให้กับเด็ก เยาวชน	20,000	อบต.หนองบัว	กองสวัสดิการ สังคม	←-----→											
3.	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อ พัฒนาสตรี	จัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆเพื่อ พัฒนาบทบาทสตรีในชุมชน	20,000	อบต.หนองบัว	กองสวัสดิการ สังคม	←-----→											
4.	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อ พัฒนาเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเด็ก/ เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	20,000	อบต.หนองบัว	กองสวัสดิการ สังคม	←-----→											
รวมจำนวน 4 โครงการ			75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.7 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการอุดหนุนโครงการกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว	อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง การจัด สวัสดิการของกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลหนองบัว	150,000	ตำบลหนองบัว	กองสวัสดิการ สังคม													
รวมจำนวน 1 โครงการ			150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 1 ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																
						พ.ศ.2563			พ.ศ. 2564													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้งโดยมีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคมปี 2562 -ราคารวมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู ประกอบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง (ตามที่ อบต.กำหนด) โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคมปี 2562 ปี 2564 = 1 เครื่อง	21,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด																	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	หน้าโต๊ะผิวเคลือบโพลีเอสเตอร์ หน้าโต๊ะทำจากไม้อัด ปิดขอบโต๊ะด้วยแผ่นความร้อนหนา 1 มม. มีเหล็กคาน้ำหนักหน้าโต๊ะ ขาโต๊ะชุบโครเมียม ขาโต๊ะพับได้ละมีปุ่มปรับระดับ โต๊ะขนาด 75 X 180 X 75 ซม. จำนวน 10 ตัว	25,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด																	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณและกำหนดคุณลักษณะตามที่มิในท้องตลาด	4,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด																	
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลังๆละ 11,000 บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประกาศ ณ ธันวาคม 2562 ดังนี้-มีมือจับชนิดปิด-มีแผ่นชั้นปรับระดับ -คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	11,000	อบต.หนองบัว	กองคลัง																	

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																
						พ.ศ.2563			พ.ศ. 2564													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ประธานสภา จำนวน 1 ตัวๆ ละ 6,000 บาท ตามราคา คุณลักษณะเฉพาะที่มีในท้องตลาด	6,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด																	
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลังๆละ 5,500 บาท ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ประกาศ ณ ธันวาคม 2562 ดังนี้-มีมือจับชนิดปิด -มีแผ่นชั้นปรับระดับ -คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	5,500	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด																	
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณและกำหนด คุณลักษณะตามที่มีในท้องตลาด	5,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด																	
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ตัวๆละ 5,500 บาทคุณลักษณะตาม ราคาตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาย่างประหยัด - มีมือจับชนิดปิด - มีแผ่นชั้น ปรับระดับ - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	5,500	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด																	
9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงในห้องประชุม จำนวน 1 ชุด ราคา 50,000 บาท (ตาม แบบ อบต.กำหนด) คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่จะจัดหา อย่างประหยัด ประกอบด้วย ชุดควบคุม 1 เครื่อง ไมล์ประธาน 1 ตัว ไมล์ผู้ร่วม 10 ตัว เพาเวอร์มิคเซอร์ 1 เครื่อง ลำโพง 8 นิ้ว 2 คู่ ไมล์ลอย 1 ชุด สายลำโพง พร้อมเสปคคอล 1 ชุด	50,000	อบต.หนองบัว	สำนักปลัด																	

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																	
						พ.ศ.2563			พ.ศ. 2564														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณและกำหนดคุณลักษณะตามที่มิในท้องตลาด	4,000	อบต.หนองบัว	กองการศึกษาฯ																		
11	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณและกำหนดคุณลักษณะตามที่มิในท้องตลาด	10,000	อบต.หนองบัว	กองการศึกษาฯ																		
12	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 4 ช่อง จำนวน 1 หลังๆละ 6,000 บาท เป็นตู้เหล็กมี 4 ชั้น ชั้นละ 10 ช่อง มีล้อเลื่อน จัดซื้อตามคุณลักษณะที่มิในท้องตลาด	6,000	ศูนย์เด็กบ้านคุด เขือก	กองการศึกษาฯ																		
13	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์แบบ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,600 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562 ความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว	8,600	ศูนย์เด็กกอบต. หนองบัว	กองการศึกษาฯ																		
14	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่องๆละ 7,500 บาท โดยถือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563	7,500	ศูนย์เด็กกอบต. หนองบัว	กองการศึกษาฯ																		



บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม

➤ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564															
						พ.ศ.2563			พ.ศ. 2564												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
15	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณและกำหนดคุณลักษณะตามที่มีในท้องตลาด	2,000	อบต.หนองบัว	กองสาธารณสุขฯ																
16	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณและกำหนดคุณลักษณะตามที่มีในท้องตลาด	5,000	อบต.หนองบัว	กองสาธารณสุขฯ																

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

➤ แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564															
						พ.ศ.2563			พ.ศ. 2564												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
17	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัวๆละ 2,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณและกำหนดคุณลักษณะตามที่มิในท้องตลาด	2,000	อบต.หนองบัว	กองช่าง																
18	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณและกำหนดคุณลักษณะตามที่มิในท้องตลาด	5,000	อบต.หนองบัว	กองช่าง																
19	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบ 1 28 หน้า/นาที โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 15 พฤษภาคม ประจำปี 2563 จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,900 บาท	8,900	อบต.หนองบัว	กองช่าง																
20	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กบานเลื่อนจำนวน 1 ตัวๆละ 5,500 บาทเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณและกำหนดคุณลักษณะตามที่มิในท้องตลาด	5,500	อบต.หนองบัว	กองช่าง																

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564															
						พ.ศ.2563			พ.ศ. 2564												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
21	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณและกำหนดคุณลักษณะตามที่มีในท้องตลาด	4,000	อบต.หนองบัว	กองช่าง																
22	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณและกำหนดคุณลักษณะตามที่มีในท้องตลาด	10,000	อบต.หนองบัว	กองช่าง																
23	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบ 1 28 หน้า/นาที โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 15 มีนาคม ประจำปี 2562 จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,900 บาท	8,900	อบต.หนองบัว	กองช่าง																

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																
						พ.ศ.2563			พ.ศ. 2564													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
24	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน 1* จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนพฤษภาคม ปี 2562 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก( 4 core) มีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาในการ ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย -มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย -มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB -มีหน่วยเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 120 GB จำนวน 1 หน่วย	22,000	อบต.หนองบัว	กองช่าง																	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมอาหารและสมุนไพร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ที่ 2 ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																
						พ.ศ.2563			พ.ศ. 2564													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
25	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2562 ราคาเครื่องละ 28,000 บาท รวมค่าติดตั้งแล้ว	28,000	อบต.หนองบัว	กองช่าง																	
26	ครุภัณฑ์สำรวจ	จัดซื้อล้อวัดระยะจำนวน 1 อัน ราคาตัวละ 11,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึง ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาที่มีในท้องตลาด โครงสร้างล้อทำ ด้วยพลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง ด้ามจับทำด้วยวัสดุ โลหะพับเก็บได้ วัดระยะแสดงผลได้ 9,999 เมตร ระบบ แสดงเข็มศูนย์ได้ 2 ตำแหน่ง มีเข็มชี้จุดเริ่มต้นการทำงาน	11,000	อบต.หนองบัว	กองช่าง																	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมอาหารและสมุนไพร  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม  
 ➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																
						พ.ศ.2563			พ.ศ. 2564													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
26	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน 1* จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคมปี 2562 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก( 4 core) มีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาในการ ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย -มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย -มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB -มีหน่วยเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 120 GB จำนวน 1 หน่วย	22,000	อบต.หนองบัว	กอง สวัสดิการฯ																	

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม
- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																
						พ.ศ.2563			พ.ศ. 2564													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
28	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัวๆละ 2,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณและกำหนดคุณลักษณะตามที่มิในท้องตลาด	2,000	อบต.หนองบัว	กองสวัสดิการสังคมฯ																	
29	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ตัวๆละ 3,500 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณและกำหนดคุณลักษณะตามที่มิในท้องตลาด	3,500	อบต.หนองบัว	กองสวัสดิการสังคมฯ																	
30	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(lank Tank Printer) 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563	4,300	อบต.หนองบัว	กองสวัสดิการสังคมฯ																	
31	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader ) จำนวน 1 เครื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563	700	อบต.หนองบัว	กองสวัสดิการสังคมฯ																	
รวม 31 รายการ			313,900																			

ภาคผนวก

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น

41,023,300 บาท

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้นำมารวมในแผนดำเนินงานปี พ.ศ. 2564

ประเภท	จำนวนเงิน (บาท)
- เงินเดือน	16,842,313
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภา,เลขานุการนายก,พนักงานจ้าง	
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินประจำตำแหน่งนายก,รองนายก	
- เงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล	
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน,ค่าครองชีพ	
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
- ค่าเช่าบ้าน	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	
- ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	
- และค่าใช้จ่าย อื่นๆ	
รวมทั้งสิ้น	16,842,313

ค่าใช้จ่ายในแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564

ประเภท	จำนวนเงิน (บาท)
- โครงการพัฒนาในแผนดำเนินงาน	23,867,087
- ค่าวัสดุต่างๆ	
- ค่าครุภัณฑ์	313,900
รวมทั้งสิ้น	24,180,987